
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่กา 
สมัยวิสามัญ  สมัยแรก   ประจ าปี  พ.ศ. 2561 

วันพุธ ที่ 19  กันยายน  พ.ศ. 2561 
 เวลา  09.30  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่กา 
...................................... 

ผู้เข้าประชุม               10     คน 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม         2    คน   ( ลากิจ ) 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายยงยุทธ     ไชยยา  ประธานสภาเทศบาลฯ ยงยุทธ     ไชยยา  
2. นางบุญปั๋น     เงินเย็น รองประธานสภาเทศบาลฯ บุญปั๋น   เงินเย็น  
3 นางชัญญา     พลทามูล เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชัญญา     พลทามูล  
4 นายเพิ่มศักดิ์    สุนทรนาค สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เพ่ิมศักดิ์  สุนทรนาค  
5 นายชวน    วงศ์มูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ชวน   วงศ์มูล  
6 นางอ าไพ   วงศ์ขัติย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 -ลา-  
7 นายประสิทธิ์   ปิงเมือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ประสิทธิ์   ปิงเมือง  
8 นายประดิษฐ์    วงศ์ช่างเงิน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ประดิษฐ์   วงศ์ช่างเงิน  
9 นายสวัสดิ์  ศรีใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 สวัสดิ์   ศรีใจ  

10 นายวิวัฒน์   ไชยกุล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 วิวัฒน์   ไชยกุล  
11 น.ส แสงอรุณ   เงินเย็น สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 แสงอรุณ   เงินเย็น  
12 น.ส. แสงเดือน  กันทะนิล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 -ลา-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

๒ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  35  คน 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประพันธ์  เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีฯ ประพันธ์  เทียนวิหาร  
2 นายปริญญา   จันทร์ทิพย์ รองนายกเทศมนตรีฯ ปริญญา   จันทร์ทิพย์  
3 นายภูวเดช  เงินเย็น รองนายกเทศมนตรีฯ ภูวเดช  เงินเย็น  
4 นางกัญญาพัชร  ระไว เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯ กัญญาพัชร  ระไว  
5 นายสุภาพ  วรพิศาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สุภาพ  วรพิศาล  
6 พระเอก  สุวรรณโชโต เจ้าอาวาสวัดป่าอุบาลี พระเอก  สุวรรณโชโต  
7 นายอารัญ   ปิงเมือง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข อารัญ   ปิงเมือง  
8 นายธนัช   ปิสินย ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ธนัช   ปิสินย์  
9 พระครูธ ารง   ชิโนวาท เจ้าอาวาสวัดบ้านโซ้ พระครูธ ารง   ชิโนวาท  

10 นางศุพิศจ์ฌาย์  อุทธิยา นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ ศุพิศจ์ฌาย์  อุทธิยา  
11 นางสาวจิรัชยา   อินเถิง หัวหน้าฝ่ายธุรการ จิรัชยา   อินเถิง  
12 นายกิ่งทอง   ติ๊บปะระวงค์ นักจัดการงานทั่วไปฯ กิ่งทอง   ติ๊บปะระวงค์  
13 นางสาวปัฐม   ตรีนุสนธิ ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ปัฐม   ตรีนุสนธิ ์  
14 นายสาธิต  เงินเย็น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 สาธิต  เงินเย็น  
15 นายสิทธิศักดิ์   เครืออินทร์ ก านันต าบลแม่กา สิทธิศักดิ์   เครืออินทร์  
16 นายชัยณรงค์   วงศ์ประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชัยณรงค์   วงศ์ประสิทธิ์  
17 นายนิตย์  ศรีพรม นิติกรช านาญการ นิตย์  ศรีพรม  
18 นางกุลธิดา  ภาชนะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ กุลธิดา  ภาชนะ  
19 นายคฑา   การเพียร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 คฑา   การเพียร  
20 นายสมจิต   เทพา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 สมจิต   เทพา  
21 นายชุมพล    ศรีเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ชุมพล    ศรีเมือง  
22 นายศรีเดช    ทินนาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ศรีเดช    ทินนาน  
23 นางสาวเบญจวรรณ  ไชยา นักวิชาการสารณสุขช านาญการ เบญจวรรณ  ไชยา  
24 นางสุภาภรณ์  สุภาษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 สุภาภรณ์  สุภาษา  
25 นางบุปผา   กล้าหาญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บุปผา   กล้าหาญ  
26 นายอนุวัติ   สาระวะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 อนุวัติ   สาระวะ  
27 นายประพันธ์  หันทนนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ประพันธ์  หันทนนท์  
28 นายสมบูรณ์   เงินเย็น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 สมบูรณ์   เงินเย็น  
29 นายบุญศรี    ทองจักร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บุญศรี    ทองจักร  
30 นายอนุสิทธิ์   สมปาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 อนุสิทธิ์   สมปาน  
31 นายธงชัย   สุภาวะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ธงชัย   สภุาวะ  
32 นางสุภาภรณ์   เครือสุภา ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านห้วยเคียน สุภาภรณ์   เครือสุภา  
33 ด.ต.อดุลย์   อุตะมะ ต ารวจทางหลวงพะเยา อดุลย์   อุตะมะ  
34 นางอิสรีย์   งามจิตต์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 อิสรีย์   งามจิตต์  
35 นางสาวกิ่งแก้ว   วงศ์ประสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง กิ่งแก้ว   วงศ์ประสิทธิ์  



 

๓ 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

นางชัญญา   พลทามูล  - ตรวจสอบรายชื่อ และ จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เข้าร่วมประชุมครบ 
เลขานุการประธานสภาฯ  องค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุมขอเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย     
 เพ่ือด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายยงยุทธ   ไชยยา  - กล่าวสวัสดีต่อคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่กาและผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภา ฯ  นมัสการพระคุณเจ้า  และกล่าวเปิดการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1.1 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นายชัยณรงค์   วงศ์ประสิทธิ์ - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ   ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ประชุมทุกท่านครับ ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลแม่กา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และในการประชุมสภาเทศบาลต าบล             
แม่กา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีมติเห็นชอบให้ตราเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 มาตรา 62 โดยนายอ าเภอเมือง
พะเยาได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ฉบับดังกล่าวแล้ว  ตามหนังสืออ าเภอเมืองพะเยา ที่ พย 0023.6/3016 ลงวันที่ 12  
กันยายน 2561 เทศบาลต าบลแม่กาจึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ส าหรับ
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สามารถตรวจสอบได้ที่ ส านัก
ปลัดเทศบาลในวันและเวลาราชการหรือสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็ปไซต์ของเทศบาลต าบลแม่กา 
www.maekalocal.com ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561  

  1.2 ประกาศการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

นายชัยณรงค์   วงศ์ประสิทธิ์ - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ   ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ประชุมทุกท่านครับ ตามที่สภาเทศบาลต าบลแม่กาได้มีมติอนุมัติให้เทศบาลต าบลแม่กาจ่ายขาด

เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  
เมื่อวันที่  22 สิงหาคม  2561 จ านวน 12  โครงการ  เป็นเงินงบประมาณ 7,927,000 บาท  
(เจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาท) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว้าด้วยการรับเงิน  การ
เบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 หมวด 8 ข้อ 89  ประกาศ ณ วันที่ 23 
สิงหาคม  2561  

นายประพันธ์  เทียนวิหาร  - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ   ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ  ประชุมทุกท่านครับ สืบเนื่องจากท่ีประชุมจังหวัดพะเยา ได้เรียกท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ จ านวน 4 

แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลต าบลท่าวังทอง เทศบาลต าบลบ้านต๋อม เทศบาลต าบล
แม่กา ไปหารือเรื่องการจัดเก็บขยะ นโยบายจากผู ้ว่าราชการจังหวัดได้มีแนวทาง 3 แนวทาง คือ 

 



 

๔ 

 

  1. จัดการแยกขยะที่ต้นทาง ขอฝากผู้น าชุมชนให้ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านด้วยครับ 
  2. ให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดการ 
  3. มอบทางมหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินการจัดการ   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ผ่านมา  

  รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่กา สมัยสามัญ  สมัยที่  3 
ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2561  ในวันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

นายยงยุทธ    ไชยยา  - กล่าวขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลแม่กา ทบทวนรายละเอียดการประชุม 
ประธานสภา ฯ สภาเทศบาลครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่  22 สิงหาคม  พ.ศ.2561  ให้ที่ประชุมรับทราบ  

นางชัญญา   พลทามูล  - กล่าวสวัสดีต่อที่ประชุม แล้วทบทวนรายละเอียดและประเด็นส าคัญของการประชุม
เลขานุการสภา ฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2561 วันที่ 22  กันยายน  พ.ศ. 2561  ให้ที ่
 ประชุมได้ทราบตามส าเนาบันทึกการประชุมสภาฯ   ดังกล่าว มาข้างต้นท่ีแจกจ่ายมาให้แล้ว  
 ที่ประชุมรับทราบและไม่มีการแก้ไข  

นายยงยุทธ   ไชยยา  -ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล รับรองรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่กา 
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2561 วันที่ 22  กันยายน  พ.ศ. 2561     
 ผู้ใดเห็นชอบ  โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม   -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  

  เห็นชอบ 7         เสียง 
 ไม่เห็นชอบ -          เสียง 
 งดออกเสียง      3     เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการฯ)

             
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 3.1 ขออนุมัติกันเงิน/ขยายเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปี 2561 จ านวน 
2 โครงการ (กองช่าง) 

นายยงยุทธ  ไชยยา  - ขอเชิญทางฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อภิปรายรายละเอียดให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ ได้รับทราบ  ขอเชิญครับ 

นายประสงค์   สุภาษี  - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาที่เคารพ   ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ประชุมทุกท่านครับ กองช่างมีโครงการที่จะขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวน 1 โครงการ และโครงการที่ขออนุมัติกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน  1 โครงการ  รวมเป็น  2 โครงการครับ รายละเอียด
ดังนี้ครับ  

1. โครงการจะขออนุมัติกันเงิน/ขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปี 2561 กรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน   โครงการต่อเติมอาคารส านักงานกองช่างเทศบาลต าบลแม่กา หมู่ที่ 4 ต าบล            
แม่กา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จ านวนเงิน 760,400.-บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสี่ร้อย
บาทถ้วน)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  หมวดรายจ่าย งานไฟฟ้าถนน (รหัสบัญชี 00242)  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 442000) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (รหัสบัญชี 



 

๕ 

 

420900)  และได้มีการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารแบบแปลนและประมาณการ               
ต่อสภาเทศบาลต าบลแม่กา  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่กา  สามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลแม่กาเรียบร้อยแล้ว  
แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวนี้ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ครับ 
ตอนนี้ได้มีการประกาศระบบจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วครับ  แต่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง ยังไม่ได้ท าสัญญา 
และยังมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีกครับ จึงขออนุมัติกันเงิน ขยายกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีโครงการต่อเติมอาคารส านักงานกองช่างเทศบาลต าบลแม่กา หมู่ที่ 4 ต าบลแม่กา 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จ านวนเงิน 760,400 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548  หมวด  5  ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ครับ 

2. โครงการจะขออนุมัติกันเงิน/ขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปี 2561 กรณีก่อ
หนี้ผูกพันประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก ซอยเงินเย็น หมู่ที่ 2 
ต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จ านวนเงิน  738,000.-บาท  (เจ็ดแสนสามหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หมวดรายจ่าย งานไฟฟ้าถนน (รหัสบัญชี 
00242) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 442000) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                   
(รหัสบัญชี 421000)  ส าหรับโครงการนี้ครับมีการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน ต่อสภาเทศบาล
ต าบลแม่กา  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่กา สามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม  2560  และได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลแม่กาเรียบร้อยแล้ว และมีการขอ
อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ต่อสภาเทศบาลต าบลแม่กา 
ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่กา สามัญสมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560   
และได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลแม่กาเรียบร้อยแล้ว  แต่เนื่องจากโครงการนี้                 
ได้มีผู้รับจ้างท าสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วครับ คือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จักรภัทรคอนกรีต                   
ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ด าเนินการไปแล้วประมาณ 70-80 % ครับ ซึ่งจะครบสัญญาในเดือน ตุลาคม 
2561 นี้ครับ ซึ่งการด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ครับ จึงขออนุมัติกันเงิน/
ขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีก่อหนี้ผูกพันประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวนเงิน 
738,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548  หมวด  5  ข้อ 59 วรรค  2  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก
หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจาเป็นตองแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิไดไ้ม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิน่แล้วแต่กรณีครับ  

นายยงยุทธ    ไชยยา  - ครับ ขอเชิญเลขานุการสภาได้อ่านระเบียบที่เก่ียวข้องครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 



 

๖ 

 

นางชัญญา   พลทามูล  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๒  การประชุมสภาท้องถิ่น (๒) การประชุมวิสามัญ             

ข้อ ๓๖ การเปิดสมัยประชุมวิสามัญ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 2) กรณีเทศบาล นอกจากสมัยประชุม
สามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งเทศบาล ประธานสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภา
เทศบาลที่อยู่ในต าแหน่งอาจท าค าร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ 
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นสมควร ก็ให้เรียกประชุมวิสามัญได้สมัยประชุมวิสามัญ
ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  หมวด 5
การกันเงิน    

ข้อ 57 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือ               
สั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพนไม่ทันสิ้นปีให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหากดาเนินการตาม              
วรรคหนึ่งไมแ่ล้วเสร็จให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน   

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมิได้ก่อหนี้ผูกพัน               
แต่มีความจาเป็นจะตองใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงนิต่อสภาทอ้งถิ่น ได้อีกไมเ่กินระยะเวลาหนึ่งป ี 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง
ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็น           
ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรอืเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี                 
ต่อสภาท้องถิน่แล้วแต่ 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  หากไม่ได้
ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงนิสะสม 

นายยงยุทธ    ไชยยา  - ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามในวาระที่ 3.1 
ประธานสภาฯ ขออนุมัติกันเงิน/ขยายเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปี 2561 จ านวน 2 

โครงการ (กองช่าง) อีกหรือไม่  หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมขอมติในที่ประชุม          
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัต ิ      7          เสียง 
   ไมอ่นุมัติ -           เสียง 
  งดออกเสียง 3          เสียง  (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ ,เลขาสภาฯ) 

3.2 ขออนุมัติกันเงิน/ขยายเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2561 ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ (ฝ่ายป้องกันและบรรเทาฯ) 

นายยงยุทธ    ไชยยา   -ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงและอภิปรายให้สภาได้รับทราบครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 



 

๗ 

 

นายธนัช   ปิสินย ์  - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาที่เคารพ   ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ  ประชุมทุกท่านครับ  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาลต าบลแม่กา           

มีโครงการที่จะขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ซึ่งเป็น
รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน 
(540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ (410000) ประเภท
ครุภัณฑ์อ่ืนๆ (411700)  รายละเอียดดังนี้ 

  1. จัดซื้อเลื่อยยนต์ งบประมาณตั้งไว้  20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์
ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า  1.8 แรงม้า  ขนาดความยาวบาร์ 18 นิ้ว  จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 
20,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั้งจ่ายตามราคา
ในตลาดท้องถิ่น)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 77 ล าดับที่ 
3 ส าหรับการจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 18 นิ้ว จะต้องขออนุญาตในการจัดซื้อ และฝ่ายป้ องกัน
และบรรเทาฯ ได้ท าเรื่องไปยังส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา              
เพ่ือขอรับรองให้มีเลื่อยยนต์  แต่ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ใบรับรองให้มีเลื่อยยนต์จากส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา  จึงขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ ก่อหนี้ผูกพัน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในการจัดซื้อเลื่อยยนต์ งบประมาณ 20,000  บาท  ครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน            
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘  
หมวด  5  การกันเงิน    

ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมิได้ก่อหนี้ผูกพัน               
แต่มีความจาเป็นจะตองใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่น  ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

นายยงยุทธ    ไชยยา  - ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามในวาระที่  3.2  
ประธานสภาฯ ขออนุมัติกันเงิน/ขยายเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ จัดซื้อเลื่อยยนต์ (ฝ่ายป้องกันและบรรเทาฯ) อีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดอภิปรายผมขอมติในท่ีประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัต ิ      7          เสียง 
   ไมอ่นุมัติ -           เสียง 
  งดออกเสียง 3          เสียง  (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ, เลขาสภาฯ) 

 3.3   ขอความเห็นชอบการสร้างท่ีพักสงฆ์ในเขตต าบลแม่กา 
 

นายยงยุทธ    ไชยยา   -นมัสการพระคุณเจ้า ได้ชี้แจงและอภิปรายให้สภาได้รับทราบครับ นมัสการครับ 
ประธานสภาฯ 
พระเอก  สุวณณโชโต  - เจริญพร ท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วม 
เจ้าอาวาสวัดป่าอุบาลี  ประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจากได้มีผู้มีจิตเป็นบุญกุศล นางศรีบุษย์   ถูกใจ  ปัจจุบันได้ไปอาศัยอยู่ที่

ประเทศอเมริกาเป็นเวลา  20 ปีแล้ว  และได้มาคุยหารือกับเจ้าคณะอ าเภอเมืองพะเยา              
มีจิตศรัทธาอยากจะสร้างวัดให้ถูกต้องเพ่ือเป็นที่พักแกพระสงฆ์ต่อไป  จึงมีความประสงค์ถวาย
ที่ดินจ านวน  5  ไร่ 2 งาน  36 ตารางวา  ต าแหน่งแปลงที่ 37 ระวาง สปก.ที่ 835 เลขที่ 
10316 เล่มที่ 104  หน้า 16 อ าเภอเมืองพะเยา เพื่อจัดสร้างเป็นศาสนสถานให้เกิดประโยชน์
แก่พระพุทธศาสนา ซึ่งแปลงที่ดินดังกล่าวนี้อยู่ในหมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุข กิโลเมตรที่  3               



 

๘ 

 

ถนนทางหลวงสายพะเยา – วังเหนือ แถวๆ ร้านอาหารลุงอ้าย  ตามแผนผังที่ได้ถ่ายเอกสารแจก
ให้ทุกท่านครับ  จุดที่ 1 คือ วิหาร  จุดที่ 2 เจดีย์  จุดที่ 3 กุฎิ จุดที่ 4 ศาลาบ าเพ็ญบุญ จุดที่ 5 
ห้องครัว  จุดที่ 6 ห้องน้ า  จุดที่ 7  ห้องนิทรรศการ  ซึ่งทางเจ้าคณะอ าเภอเมืองพะเยาได้มอบ
ให้อาตมามาด าเนินการในการสร้างที่พักสงฆ์ครั้งนี้   จึงได้น าเรื่องมาปรึกษาหารือ เพ่ือขอมติ
เห็นชอบจากท้องถิ่นเพ่ือจะน ามติในที่ประชุมในครั้งนี้ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  ในการ
ก่อสร้างวัดป่าอุบาลีคุณูปมาจารย์ ในเขตพ้ืนที่ต าบลแม่กา หากที่มติที่ประชุมแห่งนี้แล้วต้องแจ้ง
ไปยังส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  และแจ้งไปยังเจ้าคณะภาคเพ่ือพิจารณา
ตามล าดับต่อไป  ซึ่งจะใช้เวลานานพอสมควร ขอน าเรียนชี้แจงแค่นี้ 

 

พระครูธ ารง  ชิโนวาท  - เจริญพร ท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วม 
เจ้าอาวาสวัดบ้านโซ้ ประชุมทุกท่าน การที่มีผู้มีจิตศรัทธาถวายจะต้องมีการผ่านการหักภาษีต่างๆ กับทางสรรพากร 

และต้องผ่านวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายคณะสงฆ์  

นายยงยุทธ    ไชยยา  - ขอบพระคุณท่านพระคุณเจ้าครับ ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับจะเห็นว่าพ้ืนที่ดังกล่าว 
ประธานสภาฯ อยู่ในพ้ืนที่ สปก. ครับ  ทราบว่าได้ด าเนินการประชาคมหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว  ขอเชิญ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ได้ยืนยันมติในการประชาคมหมู่บ้านด้วยครับ 

นายประพันธ์  หันทนนท์   -ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15  ประชุมทุกท่าน  นมัสการพระคุณเจ้าครับ ส าหรับเรื่องการสร้างวัดป่าอุบาลีคุณูปมาจารย์ นั้น 

ขอยืนยันว่าได้ด าเนินการประชาคมหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ในการสร้างวัดและสร้าง
หอนิทรรศการ  หอแสดงพิพิธิภัณฑ์  ถือเป็นที่เชิดหน้าชูตาของหมู่บ้านด้วยครับ  

นายประพันธ์  เทียนวิหาร  - นมัสการพระคุณเจ้า ต าบลแม่กาปัจจุบันนี้จะเป็นเมืองใหม่ เมืองใหญ่ขึ้น จากสามแยก
นายกเทศมนตรีฯ  เกษตรสุขจะพัฒนาขึ้นอีกมากซ่ึงจะเป็นทางสาม เอ ตัดผ่านและในพ้ืนที่ต าบลแม่กาก็จะมีรถไฟ 

ตัดผ่าน ส าหรับการสร้างวัดป่าอุบาลีขึ้นนั้น ผมขอเป็นอีกแรงหนึ่ง ฝ่ายบริหารพร้อมจะสนับสนุน
ครับ เพ่ือให้ชาวต าบลแม่กามีความเจริญทางด้านวัตถุและด้านจิตใจ ฝากขอบพระคุณผู้มีจิต
ศรัทธาที่ได้ถวายที่ดินในครั้งนี้ด้วยครับ0 

นายยงยุทธ    ไชยยา  - ครับท่านสมาชิก สภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามในวาระที่ 3.3 
ประธานสภาฯ ขอความเห็นชอบการสร้างที่พักสงฆ์ในเขตต าบลแม่กา  ในการสร้างวัดป่าอุบาลีคุณูปมาจารย์    

อีกหรือไม่หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย  ผมขอมติในท่ีประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ    7           เสียง 
  ไม่เห็นชอบ -           เสียง 
  งดออกเสียง   3           เสียง  (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ, เลขาสภาฯ) 

นายยงยุทธ    ไชยยา  - ล าดับต่อไปผมขอกล่าวในระเบียบวาระต่อไปครับ 
ประธานสภาฯ  

 3.4 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 
(ฝ่ายพัฒนารายได้) 

นายยงยุทธ    ไชยยา   -ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงและอภิปรายให้สภาได้รับทราบครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 



 

๙ 

 

นางกุลธิดา    ภาชนะ  -ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  ประชุมทุกท่าน ส าหรับฝ่ายพัฒนารายได้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์  รายละเอียดดังนี้คะ  
 รายการเดิม 

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน  2 เครื่อง  ดังนี้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 

นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท ส าหรับใช้เก็บข้อมูลขยะมูลฝอย  คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย               
โดยมีคุณลักษณะอย่างไดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาIนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1. เป็นแผนวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
หรือ 
2. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หนว่ย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์ปละเม้าส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  

2. เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท  ส าหรับใช้เป็นเครื่องแม่งานแผนที่ภาษี   
คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)หรือ 8 แกนเสมือน (8 

Thead) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memoryขนาดไม่น้อยกว่า8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 



 

๑๐ 

 

1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
หรือ 
2. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย

กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย   
รวมเป็นจ านวนเงิน  52,000  บาท  ส าหรับใช้ในงานรับช าระภาษี และเก็บข้อมูลขยะมูลฝอย  

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 3 เครื่อง 
เครื่องละ 4,300 บาท เป็นเงิน 12,900 บาท  ส าหรับใช้ในงานรับช าระภาษี และเก็บข้อมูล
ขยะมูลฝอย คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถุงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200*1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที 
(ipm) 
- ความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter , Legal และCustom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น   
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จากกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(2561-2564) หน้า 76 ล าดับที่ 2 

 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

  1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน  2 เครื่อง  ดังนี้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
ราคา 22,000 บาท ส าหรับใช้เป็นเครื่องแม่งานแผนที่ภาษี  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 



 

๑๑ 

 

1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
หรือ 
2. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หนว่ย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า  3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท  ส าหรับใช้เป็นเครื่องแม่งานแผนที่ภาษ ี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1. เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

หรือ 
2. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามรถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า   3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 



 

๑๒ 

 

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,300 
บาท รวมเป็นเงิน 12,900  บาท ส าหรับใช้ในงานรับช าระภาษี และเก็บข้อมูลขยะมูลฝอย 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
(ipm) 
- ความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 

                               - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom 
 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จากกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)                  ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 76 ล าดับที่ 2 

  ตามที่ฝ่ายพัฒนารายได้  ได้รับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2561 หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 
500,000 บาท คงเหลือ 411,480 บาท เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (รหัสบัญชี 00110) งานบริหารงานคลัง (รหัสบัญชี00113) งบลงทุน (รหัสบัญชี 
540000) หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 511600)  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง                    
และเครื่องพิมพ์ จ านวน 3 เครื่อง ซึ่งได้รับการอนุมัติความเห็นชอบจากสภาคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลแม่กา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 
พ.ศ.2561 ไปแล้วนั้น  แต่เนื่องจากมาตรฐานครุภัณฑ์มีการประกาศใช้ใหม่ ท าให้คุณลักษณะ
พ้ืนฐานเปลี่ยนแปลงไป ฝ่ายพัฒนารายได้จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และเครื่องพิมพ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานประจ าปี 2561                 
ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คะ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายยงยุทธ    ไชยยา  - ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามในวาระที่ 3.4 
ประธานสภาฯ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์                 

(ฝ่ายพัฒนารายได้)อีกหรือไม่หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย  ผมขอมติในที่ประชุมด้วย
ครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัต ิ      7          เสียง 
   ไมอ่นุมัติ -           เสียง 
  งดออกเสียง   3     เสียง  (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ, เลขาสภาฯ) 



 

๑๓ 

 

 3.5  ขออนุมัติกันเงิน/ขยายเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์ (ฝ่ายพัฒนารายได้) 

นายยงยุทธ    ไชยยา  -ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงและอภิปรายให้สภาได้รับทราบครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  

นางกุลธิดา    ภาชนะ  -ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  ประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจากวาระที่  3.4 ขอความเห็นชอบขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ซึ่งตอนนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ           
2561 แล้วจะส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ทันด าเนินการในปีงบประมาณ 
2561 จึงเห็นควรขออนุมัติกันเงิน/ขยายเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจ าปี
งบประมาณ 2561 เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 เพราะมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนี้
ต่อไปอีกคะ  

                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548  หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี คะ 

นายยงยุทธ    ไชยยา  - ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามในวาระที่ 3.5 ขอ 
ประธานสภาฯ อนุมัติกันเงิน/ขยายเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจ าปีงบประมาณ 2561            

ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ของฝ่ายพัฒนารายได้ อีกหรือไม่หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย  ผมขอมติในท่ีประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัต ิ      7          เสียง 
   ไมอ่นุมัติ -           เสียง 
  งดออกเสียง  3          เสียง  (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ, เลขาสภาฯ) 

 3.6  ขอความเห็นชอบรับบริจาคกล้องตรวจจับความเร็วและอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

นายยงยุทธ    ไชยยา   -ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงและอภิปรายให้สภาได้รับทราบครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายธนัช   ปิสินย์  -ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ  ประชุมทุกท่าน เนื่องจากทางเทศบาลต าบลแม่กาได้รับการหนังสือจาก บริษัท อี ไอเดียส์  

จ ากัด ลงวันที่  20 สิงหาคม 2561  เรื่องขอบริจาคอุปกรณ์กล้องตรวจจับความเร็ว โดยมี
รายการดังนี้ครับ 

  1.ชุดกล้องจราจรความละเอียดสูง 2 ล้านพิกเซล ยี่ห้อ YOKO รุ่น IP3802E12NLN1 
หมายเลขเครู ่องู450124 

  2.เรดาร์ส าหรับตรวจจับความเร็ว (Microwave Sensor) ยี่ห้อ Smart micro รุ่น 
UMRR-0A4903-1D0907-050602 หมายเลขเครื่อง 0x0002669B รวม  2  รายการ  
เป็นเงินจ านวน 300,000  บาท  (สามแสนบาทถ้วน) รวมค่าติดตั้งแล้ว ครับ 

 



 

๑๔ 

 

ด.ต.อดุลย์  อุตะมะ  -ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ต ารวจทางหลวงพะเยา  ประชุมทุกท่าน ส าหรับชุดกล้องตรวจจับความเร็วดังกล่าวนี้ ต ารวจทางหลวงจะน าไปติดตั้ง             

ณ จุดหน้าวัดหม้อแกงทอง หมู่ที่ 1 ต าบลแม่กาครับ  เพ่ือจะน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บ
สถิติการใช้รถใช้ถนนครับ วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือลดความเร็วของรถที่ขับผ่านหน้ามหาวิทยาลัย
พะเยา  2.ช่วยป้องกันในการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมได้ เช่น มีเหตุรถชนกันแล้ว
หลบหนีสามารถขอดูข้อมูลย้อนหลังได้ ครับ ในส่วนของการดูแล การบ ารุงรักษา ค่าไฟฟ้า  
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ต ารวจทางหลวงพะเยาจะเป็นผู ้รับผิดชอบครับูขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ    ไชยยา  - ครบั ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามในวาระที่ 3.6 
ประธานสภาฯ ขอความเห็นชอบรับบริจาคกล้องตรวจจับความเร็วและอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ  (ฝ่าย 
 ป้องกันฯ) อีกหรือไม ่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย  ผมขอมติในท่ีประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ    7          เสียง 
  ไม่เห็นชอบ -          เสียง 
  งดออกเสียง  3           เสียง  (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ, เลขาสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  4  วาระอ่ืน ๆ  

นายสิทธิศักดิ์   เครืออินทร์  -ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ก านันต าบลแม่กา  ประชุมทุกท่าน ส าหรับเรื่องการขอใช้พ้ืนที่ต าบลแม่กา การประชาคมการขอใช้พ้ืนที่  ผมไม่

ทราบครับ ขอฝากให้แจ้งผมด้วยครับ ส าหรับวันนี้มีผู้น าชุมชนมาครบทุกหมู่บ้านจะให้แต่ละ
หมู่บ้านได้น าเสนอโครงการของแต่ละหมู่บ้านให้กับทางสภาเทศบาลได้รับทราบต่อไปครับ 

นายสมบูรณ์   เงินเย็น  -ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ประชุมทุกท่าน ส าหรับโครงการของหมู่ที่ 1 ขอฝากทางกองช่างเทศบาลต าบลแม่กาได้ท าการ

ประมาณการให้ด้วยครับ คือ  โครงการถนนหินคลุกบดอัดแน่นทางการเกษตร จ านวน 4 สาย  
สายที่ 1 เชื่อมต าบลแม่นาเรือ กว้าง 6 เมตร ยาว 3 กิโลเมตร, สายที่ 2 ห้วยตูบขอบ กว้าง 6 
เมตร ยาว 2 กิโลเมตร, สายที่ 3 ทางเข้าห้วยนาปอย  กว้าง 6 เมตร ยาว 5 กิโลเมตร, สายที่ 4  
ทางข้ึนผาตีนเสือ กว้าง 1 เมตร ยาว  3 กิโลเมตร  ครับ 

นายสาธิต  เงินเย็น  -ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  ประชุมทุกท่าน  ส าหรับโครงการ หมู่ที่ 2 มีดังนี้ครับ 1.ถนนบดอัดแน่นเพ่ือการเกษตร 7 สาย 

เฉลี่ยความยาวแต่ละสาย  ประมาณสายละ 1-2 กิโลเมตร ฝากทางกองช่างติดตามครับ                   
2.ไฟฟ้าส่องสว่างหรือไฟกิ่ง ทางเข้าหมู่บ้าน ประมาณ 800 เมตร และทางเข้าอ่างเก็บน้ าแม่ต  า 
2 ซอย ความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร  3.โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขาดอีก 6  
ซอย ฝากทางกองช่างได้ประมาณการต่อไปครับ 

นายสมจิต    เทพา  -ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  ประชุมทุกท่าน  หมู่ที่ 3 มีจ านวน  2  โครงการ  1.โครงการถนนหินคลุกบดอัดแน่นทางเข้า

การเกษตร หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 6 ประมาณ 300 เมตร  2.โครงการรางระบายน้ าจากพระธาตุ
เนื่องน้ าเข้าบ้านทุกปี และสายจากนายสนิทลงไปทุ่งนาบ้านแม่บุญปั๋น    ครับ 

นายศรีเดช   ทินนา   -ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  ประชุมทุกท่าน  ส าหรับหมู่ที่ 4  โครงการที่ 1 โครงการถนนสายการเกษตรถนนปรับใหม่ครับ 

จากประปาหมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 13,11 ถนนตัดใหม่เลาะล าน้ าแม่ต  าเคยเสนอไปยัง อบจ.พะเยา



 

๑๕ 

 

แล้ว แต่ตกไปเนื่องจากไปเข้าพ้ืนที่ดินของคนต าบลจ าป่าหวาย ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 
ซึ่งตอนนี้พื้นที่ของคนต าบลจ าป่าหวายดังกล่าวเป็นถนนทาง 3 เอ ตัดผ่านแล้วครับ ซึ่งถนนเส้นนี้
จะไปเชื่อมถนนทาง 3 เอ ดังกล่าวด้วยครับ 

นายคฑา   การเพียร  -ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5 ประชุมทุกท่าน  ส าหรับหมู่ที่  5 โดยมากจะเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาของเทศบาลและ

แผนของหมู่บ้านอยู่แล้วครับ  ส าหรับหมู่ที่  5  มีโครงการเร่งด่วน อยากปรับปรุงถนนซอยบ้าน 
สท.เพ่ิมศักดิ์ ครับ เนื่องจากมีระดับต่ ากว่าถนนพหลโยธิน ซอยแคบท ารางระบายน้ าไม่ได้ คงต้อง
เป็นการวางท่อกลางถนนครับ และถนนเชื่อมหมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร  ยาว 300 เมตร  ตอนนี้
เป็นถนนลูกรังอยากปรับปรุงให้เป็นถนนคอนกรีตเชื่อมหมู่ที่  9 ครับ   

นายชุมพล   ศรีเมือง  -ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6 ประชุมทุกท่าน ส าหรับหมู่ที่  6  1. โครงการถนนเพ่ือการเกษตรเชื่อมต าบลจ าป่าหวาย                  

มี 3 เส้นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร สายบ้านใหม่ถนนเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 
12 หมู่ที่ 17 ประมาณ 4 กิโลเมตร  2. โครงการรางระบายน้ าเพ่ือการเกษตร มี 2 จุด บ้านไร่ 
1.5กิโลเมตร บ้านใหม่ 1.5 กิโลเมตร เวลาฝนตกน้ าจะขังครับ  

นายอนุวัติ   สาระวะ    -ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ประชุมทุกท่าน หมู่ที่ 8 มี 3 โครงการครับ 1. โครงการรางระบายน้ าคอนกรีต รูปตัวยูต่อ

ยอดจากโครงการเดิมหลังหมู่บ้านณัฏอาภาไปถึงแยกโรงสีข้าวพ่อก านันอนันต์ เนตรสุวรรณ 
กว้าง 3 เมตร หนา 15 ซม. ยาว 1.1 กิโลเมตร 2. โครงการขุดลอกร่องน้ า 2 ข้างทาง ถนน
พหลโยธินยาว 2.7 กิโลเมตร พร้อมท่อลอดบางจุด เช่น หน้าบ้าน  3. ไฟกิ่งส่องแสงสว่างถนน
พหลโยธินตั้งแต่จุดยูเทรินท่าทราย หมู่ที่ 11 ถึงหมู่ท่ี  5 ครับ  

นายอนุสิทธิ์    สมปาน   -ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ประชุมทุกท่าน ส าหรับหมู่ที่  9  ขอขอบคุณทางสภาเทศบาลต าบลแม่กาและคณะผู้บริหารที่ได้

แก้ไขปัญหาถนนประชาอุทิศเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ ส าหรับหมู่ที่ 9 มี 2 โครงการ               
1. ถนนเชื่อมต าบลแม่ใส  2. ถนนเชื่อมวัดอินฐาน ครับ  

นางบุปผา   กล้าหาญ  - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ประชุมทุกท่าน หมู่ที่ 10 ได้ฝากมาคะ จ านวน  3  โครงการ 1.การก่อสร้างรางระบายน้ า              

จุดก่อสร้างซอย 1 ระยะทาง 150 เมตร 2.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นการเกษตร
ระยะทาง 2 กิโลเมตร  3.โครงการขุดลอกฝายดอกบัว กว้าง 10 เมตร ยาว 5 เมตร คะ  

นางบุปผา   กล้าหาญ  - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ประชุมทุกท่าน หมู่ที่ 11 มีโครงการที่ได้เสนอไว้ 1.การสร้างฝายฝั่งตรงข้ามปั้มปตท.แต่ยังไม่ได้

รับการพิจารณา เพื่อป้องกันน้ าท่วมเป็นปัญหามา 2 ปีแล้ว  2. โครงการหินคลุกถนนบดอันแน่น
ถนนซอย 10 เนื่องจากปัจจุบันเป็นถนนลูกรังอยู่ 3.โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางเข้าประปา
หมู่บ้าน ซึ่งตอนนี้ใช้ไฟเช่าอยู่มีราคาแพงค่าน้ าประปาหมู่บ้านที่ได้รับน าไปจ่ายค่าไฟฟ้าหมดคะ 

 

นายประพันธ์  เทียนวิหาร   - ใช้ไฟจากโซล่าเซลล์ได้หรือไม่ 
นายกเทศมนตรีฯ 

นางบุปผา   กล้าหาญ  - มีปัญหาคะ เครื่องปั๊มซับเมอร์สไม่สามารถท างานได้คะ ความแรงของไฟฟ้าไม่พอ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 เคยใช้แล้วน้ าไม่ขึ้นเลยคะ 



 

๑๖ 

 

นายประพันธ์  เทียนวิหาร   - นโยบายของพลังงานจังหวัดพะเยาจะให้ใช้โซล่าเซลล์กับประปาหมู่บ้าน หากเกิด 
นายกเทศมนตรีฯ ปัญหาฝากทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ท าเป็นหนังสือระบุปัญหาที่เจอไว้ด้วยครับ หากใช้โซล่าเซลล์

กับระบบประปาหมู่บ้านไม่ได้ อาจจะน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น ใช้เป็นไฟส่องสว่าง
ถนนแทนครับ 

นางบุปผา   กล้าหาญ  -เคยคุยกับทางพลังงานจังหวัดพะเยาแล้วคะ ได้แนะนะว่ารอให้ครบ 2 ปีขึ้นไปก่อนคะ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 หากใช้โซล่าเซลล์กับระบบประปาหมู่บ้านไม่ได้ อาจจะต้องน าไปใช้เป็นไฟส่องสว่างถนนแทนคะ 

แต่ต้องรอให้ครบ 2 ปีก่อนคะ 

นายสิทธิศักดิ์   เครืออินทร์  -ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ก านันต าบลแม่กา  ประชุมทุกท่าน โครงการหมู่ที่ 12 ดังนี้ครับ 1. ขุดลอกล าเหมืองตั้งแต่หมู่ที่ 2 ผ่านมา หมู่ที่  3 

หมู่ที่ 12 จนถึงหมู่ที่ 6 ยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร  2.ถนนเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 12 
ถึงหมู่ที่ 6 ยาวประมาณ 2.6 กิโลเมตร 3. โครงการของต าบลแม่กาอยากได้ไฟกิ่งส่องสว่างถนน
พหลโยธินตั้งแต่ หมู่ที่ 9 ถึงหมู่ที่ 14   4. โครงการประปาภูมิภาค ท่อส่งถึงหมู่ที่ 16 อยากให้
ถึงหมู่ท่ี 14 ครับ 

นายบุญศรี   ทองจักร  -ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13  ประชุมทุกท่าน ส าหรับหมู่ที่ 13 มีโครงการเดิมครับ 1. โครงการถนนทางการเกษตรหินคลุกบด

อัดแน่นเชื่อมถนนหมู่ที่ 4 ระยะทางยาวประมาณ  4 กิโลเมตร  2. โครงการหินคลุกบดอัดแน่น           
ในหมู่บ้านไปทางประปาหมู่บ้านทางสายการเกษตรสร้างใหม่ความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร 

นายธงชัย    สุภาวะ  -ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14  ประชุมทุกท่าน ส าหรับหมู่ที่ 14  มีจ านวน  2 โครงการ  1. ถนนหินคลุกบดอัดแน่นเพ่ือ

การเกษตร ขุดลอกระบายน้ า 2 ข้างทางพร้อมวางท่อ  2.ถนนเชื่อมต่อระหว่างซอย 5 ไปซอย 6 
ระยะทาง 200 เมตร พร้อมไหล่ทาง 

นายประพันธ์  หันทนนท์  -ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15  ประชุมทุกท่าน หมู่ที่ 15 มีโครงการดังนี้ครับ  1. ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างต าบล เส้นที่ 1 

บ้านเกษตรสุขเชื่อมบ้านโซ้ ต าบลแม่นาเรือ ซอย 8 กว้าง 6 เมตร  ยาว 1.5 กิโลเมตร  เส้นที่ 2 
บ้านเกษตรสุขเชื่อมบ้านแม่ใส ซอย 9 กว้าง 6 เมตร  ยาว 1.5 กิโลเมตร  2. หินคลุกบดอัดแน่น
ในหมู่บ้าน  ซอย 1 เชื่อมหมู่ที่ 11  ซอย 7 เชื่อมหมู่ที่ 11 ยาว 3.5 กิโลเมตร                     3. 
โครงการประปาภูมิภาคต่อจากท่ีด าเนินการไปแล้วต่อยอดเดิมครับ  

นางสุภาภรณ์  สุภาษา  -ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 ประชุมทุกท่าน หมู่ที่ 16 มีจ านวน 2 โครงการ 1. โครงการสร้างสะพานล าห้วยแม่กา หมู่ที่ 16 

เชื่อมหมู่ที่ 2 ซอยหอพักเพียรทอง เป็นซอยเชื่อมหมู่ที่ 2 และเชื่อมถนนสาธารณะความยาว            
ล าห้วย 12-15 เมตร กว้าง 4-6 เมตร เพ่ือแก้ไขปัญหานักศึกษาขับรถย้อนศรและเป็นถนนที่มี
หอพักและมีประชากรสัญจรไปมาเยอะครับ   2. โครงการสร้างพนังกั้นล าน้ าห้วยเคียนเป็น
โครงการที่ท าแล้วแต่ไม่ได้มาตรฐานเก็บน้ าไม่ได้ ขนาดความกว้างของล าห้วย 15-20 เมตร 
วัตถุประสงค์เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง  ช่วยชะลอน้ าในหน้าฝน  ใช้ประโยชน์ใน
การดับไฟป่า คะ 

 

 



 

๑๗ 

 

นางอิสรีย์   งามจิตต์  -ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 ประชุมทุกท่าน หมู่ที่ 17 มีจ านวน 4 โครงการ  1. โครงการท่อลอดเหลี่ยมข้ามล าห้วยเกี ยง 

หลังอาคารอเนกประสงค์ เป็นที่ตั้ งระบบประปาหมู่บ้าน ยาว 12 เมตร  กว้าง 8 เมตร                  
2. โครงการหินคลุกบดอัดแน่นพร้อมท่อถนนทางการเกษตรใช้ร่วมกัน  หมู่ที่ 2,4,6,12,13,17
ตั้งแต่สวนป่า ยาว 6 กิโลเมตร   3. โครงการขุดลอกสระน้ าประปา  ไม่สามารถใช้งบประมาณ
โครงการไทยนิยมได้เนื่องจากไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณ  ทางกองช่างได้ด าเนินการ
ประมาณการแล้วซึ่งต้องการจ านวน 3 สระ กว้าง 30 เมตร ยาว 400 เมตร ส าหรับโครงการนี้
หากเกินก าลังของเทศบาลให้แจ้งไปยัง อบจ.พะเยาคะ  4. โครงการเก่าที่ได้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ โครงการว่างท่อเหลี่ยมพร้อมพนัง เนื่องจากปี 2558 ได้งบประมาณต าบลละ 5 
ล้านได้หมู่บ้านละ 2 แสนกว่าหมู่ 17 ได้ด าเนินการว่างท่อระบายน้ าพร้อมพนัง แต่ในปี 2559   
ฝนตกน้ าไหลเอ่อท าให้ท่อขาดและได้ท าหนังสือมายังกองช่างเทศบาลต าบลแม่กาให้ด าเนินการ
ท าแบบประมาณการเรียบร้อยแล้วคะ 

นายอารัญ   ปิงเมือง  -ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ประชุมทุกท่าน ฝากประชาสัมพันธ์หลังจากประชุมให้ผู้น าชุมชนแวะรับป้ายไวนิลขยะเปียกแจก

ให้แต่ละหมู่บ้านครับ และเชิญถ่ายรูปร่วมกันเนื่องจากเป็นนโยบายของจังหวัด พะเยาสะอาด 
ครับ และขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กาได้แนะน าตัวครับ เนื่องจากได้
ย้ายมาอยู่ใหม่ครับ ขอเชิญแนะน าตัวครับ 

นางศุพิศจ์ฌาย์  อุทธิยา  -ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ  ประชุมทุกท่าน ชื่อเล่นน้องหมิวคะ ย้ายมาจากสาธารณสุขพะเยา มาอยู่โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กา  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หากมีอะไรแนะน ายินดี
รับฟังคะ ยินดีร่วมงานกับท่านผู้น าในพ้ืนต าบลแม่กาคะ  ขอบคุณคะ 

 

นางสุภาภรณ์  เครือสุภา   - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยเคียน ประชุมทุกท่าน สอบถามเรื่องโครงการพระราชด าริ งบประมาณหมู่บ้านละ 20,000 บาท 

ตอนนี้การด าเนินการถึงไหนแล้วคะ 
 

นายประพันธ์  เทียนวิหาร   - ส าหรับโครงการพระราชด าริ แต่ละหมู่บ้านก าหนดกิจกรรมมางบประมาณจะผ่าน 
นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลไปหมู่บ้านเชิญเจ้าหน้าที่กองคลังชี้แจงต่อไปครับ 
 

น.ส.กิ่งแก้ว  วงศ์ประสิทธิ์   - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองคลัง ประชุมทุกท่าน ส าหรับเรื่องเงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริ เป็นงบประมาณผ่านมายังเทศบาล

เพ่ือให้หมู่บ้านเป็นงบประมาณทั้งหมดจ านวน 3 แสนกว่าบาท ส าหรับการจ่ายเงินอุดหนุน ฝาก
ให้แต่ละหมู่บ้านจัดท าโครงการให้เป็นรูปธรรม เพราะเท่าที่ได้ตรวจดูเอกสารที่แต่ละหมู่บ้านได้
จัดส่งเข้ามาจะเป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่เป็นลักษณะของรูปธรรมและได้แจ้ง
ทางกองสาธารณสุขให้ไปแจ้งผู้น าชุมชนให้ด าเนินการแก้ไขแล้วคะ โครงการนี้กองสาธารณสุข
เป็นผู้ดูแลอยู่นะคะฝากให้ท าโครงการให้ละเอียด รอบคอบด้วย บันทึกข้อตกลงถือว่าเป็นสัญญา
ส าคัญนะคะ และหมู่บ้านจะต้องมีระเบียบหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินของหมู่บ้านด้วยคะ ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของเทศบาลและของแต่ละหมู่บ้านด้วยคะ ส าหรับระเบียบ
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินของหมู่บ้านนั้นจะต้องลงนามด้วยนายอ าเภอเห็นชอบคะ  

 
 






